
 

138. löggjafarþing 2009–2010. Prentað upp.
Þskj. 232  —  208. mál. Ráðherra.

Fyrirspurn
til fjármálaráðherra um Danice-verkefnið.

Frá Ólöfu Nordal.

1. Hver er staðan á Danice-verkefninu?
2. Hverjar eru forsendur þess að verkefnið gangi upp fjárhagslega? 
3. Hversu mikið þarf umferð um sæstrengi að aukast til að fjárfestingin borgi sig? 
4. Hver er ávöxtunarkrafan við þessa fjárfestingu?
5. Hvaða afleiðingar gætu tafir á lagningu strengsins haft á uppbyggingu gagnavera?

Skriflegt svar óskast.


